

# ฐาน

เศรษฐกิจ

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

ฉบับวันที่ 8 - 10 มกราคม 2558 หน้า 23

สทย. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ ๓๔ ปี ฐานเศรษฐกิจ



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.)

"ยางก้อนถ้วย" 5โล100 เกษตรกรเชียงรายช้ำหนักโดนพ่อค้ากดราคาประมูล วอนรัฐหนุนตั้ง  
รง.ผลิตยางแท่ง



updated: 06 ม.ค. 2558 เวลา 16:02:33 น. ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ชาวสวนยางเชียงรายเดือดร้อนหนัก ราคายางก้อนถ้วยวูบ 16-19 บาทต่อกิโลฯ รวมตัวยื่น  
หนังสือถึง "รมช.อำนาจ ปะติเส" ช่วยด่วน ชี้การทุ่มเงินซื้อยางผ่านตลาดกลาง 6 แห่งทั่ว  
ประเทศอัมฉพาะผู้ผลิตยางแท่ง-ยางแผ่นรมควัน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดเชียงรายว่า วันนี้ ( 6 ม.ค. 2558) ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์  
การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดเชียงราย เครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย ประมาณ 20  
คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ สกย.เชียงราย เพื่อขอให้นำเสนอไป



ถึงนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ช่วยเหลือปัญหา  
ราคายางพาราตกต่ำ โดยการประมูลยางก้อนถ้วย จะมีเอกชนเข้าร่วมประมูล 3 ราย ปรากฏว่าได้  
ราคาสูงสุดกิโลกรัมละ 20.90 บาท ซึ่งยังต่ำกว่าราคาที่เกษตรกรต้องการที่กิโลกรัมละ 30 บาท

นายสุวิทย์ ใหม่ธิ ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ตอนนี้คือทุก  
ครั้งที่เปิดประมูลยางก้อนถ้วย จะได้ราคาเพียงกิโลกรัมละ 16-19 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าต่ำกว่า  
ราคากลาง 2-3 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ชาวสวนยางเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะมีน้ำยางที่กรี๊ดได้  
ในช่วงนี้วันละ 20,000 กิโลกรัม

"โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ทุ่มเม็ดเงินผ่านตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ก็  
ไปกระตุ้นราคายางแท่ง และยางแผ่นรมควันชั้น 3 มากกว่า ดังนั้นพวกเราจึงยื่นหนังสือขอให้  
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านโครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื่อให้ สกย.มิงบประมาณไป  
ช่วยเหลือเกษตรกร และขอให้สร้างโรงงานผลิตยางแท่งในเขตภาคเหนือ การนำยางพาราไป  
ทำถนน และให้สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมทั้งขอให้ผ่านพระราชบัญญัติการ  
ยางแห่งประเทศไทยโดยด่วน เพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งระบบต่อไป" นายสุวิทย์กล่าว



8 มกราคม 2558 หน้า 24

## จังหวัดพะเยาสัมมนาครูยาง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพะเยา ได้จัดสัมมนาครูยางจังหวัดพะเยา จำนวน 2 รุ่น รวม 330 คน รุ่นที่ 1 จัด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และรุ่นที่ 2 จัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นายทรงธรรม จันทวิทย์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สกย. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

การสัมมนาครั้งนี้ศูนย์วิจัยยางพารา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร ร่วมให้ความรู้โดยการสัมมนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูยางให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องยางพาราเพิ่มขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่ทาง สกย. กำลังเร่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพครูยางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เพื่อนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ รวมถึงการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูยาง สกย. ในแต่ละรุ่นไปอีกด้วย.

7 มกราคม 2558 หน้า 11

## ขยายภาระหนี้เกษตรกรถึงหมื่น

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจาก 24 จังหวัด 30 คน นำโดยนางปิ่นแก้ว แก้วสุกแท้ ได้ยื่นหนังสือถึง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกฯ ในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูฯ ขอให้ยกเลิกคำสั่งของ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นคำสั่งมิชอบ ชักกฎหมายกองทุนฟื้นฟูฯ และส่งผล ให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากเลขาธิการออกคำสั่ง ไม่ให้ชะลอการจัดการหนี้ หนี้ที่ต้องอุทธรณ์ หนี้สหกรณ์และหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ อีกทั้งยัง สั่งให้ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัด 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขความ เดือดร้อนของเกษตรกรได้ทันทั่วถึง จึงขอให้ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวกับกลุ่มสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ว่า มารับเรื่องไปนำเสนอต่อ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ส่วนการขอขยายเวลาการชำระหนี้ นั้น เบื้องต้น ได้ พุดคุยกับสถาบันการเงินแล้วให้ขยายเวลาออกถึงวันที่ 11 มี.ค.นี้ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวพอใจและ ทอยยเดินทางกลับ

ที่รัฐสภา นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร สปช. แถลงว่า มาตรการที่รัฐบาลประกาศให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางไม่เกิดผลสำเร็จที่แท้จริง เนื่องจากติดขัดกฎระเบียบที่มีอยู่ จึงขอเรียกร้องให้ข้าราชการต้องดูแลให้ทั่วถึง ส่วนมาตรการ แก้ไขระยะยาว รัฐบาลควรขยายตลาดรับซื้อน้ำยางดิบเพิ่มจากตลาดของสถาบันวิจัยยาง 6 แห่ง รวมถึงตลาดของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอีก 108 แห่ง จะทำให้การแก้ไขปัญหา ครอบคลุมทั่วถึง และอนุกรมฯ.ขอเสนอโครงการรวบรวมยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อ เพิ่มมูลค่า หากแปรรูปได้ 1 ล้านก.ก.ต่อเดือน จะทำให้ราคายางพาราในตลาดมีเสถียรภาพดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้าคสช. กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวและ ยางพาราว่า ตอนนี้ข้าวราคาขึ้น 0.15% อยู่ที่ 12,900 บาทต่อตัน ส่วนราคายาง 61 บาท ต่อκιโลกรัม และจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปถึง 65 บาท ต่อก.ก. ทั้งนี้อย่าไปมองเป็นจุกๆ ถ้ายางไม่ได้คุณภาพต้องลดราคาลงมา ซึ่งต่ำสุดอยู่ที่ 50 กว่าบาทต่อก.ก. เราต้องค่อยๆ แก้ปัญหาถ้าแก้รวดเดียว ใช้เงินอุดหนุนแล้วเมื่อไรจะพอ เราต้องแก้ทั้งระบบ

7 มกราคม 2558 หน้า 8

## ตั้งเป้าดันราคายางแผ่นทะลุ 65 บาท/ก.ก.

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นยางมาตรฐานคุณภาพดี ราคาตลาดวันที่ 5 ม.ค.2558 หรือวันเปิดทำการวันแรกในปีนั้น ราคาขยับขึ้นต่อเนื่องมาอยู่ที่กิโลกรัม(ก.ก.) ละ 61 บาท ซึ่งถือว่าราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มเข้าบริหารจัดการราคาขางพาราในประเทศ ซึ่งราคาขางอยู่ที่ก.ก.ละ 43.50 บาทเท่านั้น

หลังจากนี้ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะดันราคาขางไปให้ถึง ก.ก.ละ 65 บาท โดยราคาขางพาราในประเทศยังขยับขึ้นต่อเนื่องจากการใช้เงินในกองทุนมูลภัณฑ์กันชน (บัฟเฟอร์ฟันด์) เข้าซื้อขางพาราในประเทศ

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากรู้ราคาน้ำขาง ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรจะได้รับอยู่ที่ ก.ก.ละ 60 บาท ถ้าเป็นอย่างนั้นราคาขางแผ่นรมควันชั้น 3 จะต้องอยู่ที่ก.ก.ละ 70 บาท จากปัจจุบัน ก.ก.ละ 61 บาท กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะถ้าเข้าซื้อขางให้ราคาสูงขนาดนั้น รัฐจะต้องรับภาระสต็อกขางไว้มาก สุดท้ายราคาขางจะตกต่ำอยู่ดี

“ขางเก็บไว้ในสต็อกรัฐมากเกินไปก็ถูกกว่าอันไว้ไม่ยอมขายเป็นภาระ แต่ถ้าขายออกไปมากก็จะทำให้ราคาขางในประเทศตกต่ำ ดังนั้น เราจึงต้องบริหารให้สต็อกขางมีความสมดุล” นายอำนาจกล่าว

รมช.เกษตรฯกล่าวด้วยว่า รัฐซื้อขางเข้าสต็อกวันละประมาณ 2,000-3,000 ตัน ซึ่งประเมินว่าเราจะต้องระบายขางออกจากสต็อกเดือนละประมาณ 20,000-40,000 ตัน สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคของประเทศจีน ทำต่อเนื่องไปประมาณ 10 เดือนตลอดปีนี้ จะช่วยให้สต็อกรัฐหมุนเวียน ไม่ต้องแบกภาระและทำให้ราคาขางตกต่ำไม่ซ้ำรอยกับโครงการรับจำนำข้าวแน่นอน

กระทรวงเกษตรฯ จึงเดินหน้าผลักดันการใช้ยางในประเทศอย่างเต็มที่ ไม่ขายขางออกจากสต็อกเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ราคาขางตกต่ำ โดยในวันที่ 13 ม.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอโครงการใช้ยางในประเทศอย่างน้อย 2 โครงการ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นจะเสนอโครงการให้นำขางพาราในสต็อกรัฐไปสร้างสนามฟุตบอลในภาคใต้อย่างน้อย 50 แห่ง และจะขยายไปภาคอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

ด้านนายพนัส แพชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลางขางพารา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ช่วง 10 วันสุดท้ายปี 2557 มียางทะลักเข้าขายในตลาดกลางขางพาราในภาคใต้ วันละประมาณ 8 แสน-1 ล้านตัน ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าปกติที่มีซื้อขายประมาณวันละ 3 แสนตัน ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติ ซึ่งนายอำนาจ รู้สึกกังวล จึงสั่งให้ตรวจสอบที่มาของขางพารา พบว่าเป็นขางพาราจากภาคอีสาน และภาคเหนือที่ขนส่งมาขายที่ตลาดกลางภาคใต้



7 มกราคม 2558 หน้า 28

## โยธาฯทำหนังสือแจ้ง‘มท.’

- ผุดเขตอุตสาหกรรมฯ ภูเขา
- เปิดฟังประชาพิจารณ์ม.ค.นี้

นายอดิศร เรือลม นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวกระแสการต่อต้านของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ อ.ภูเขา จ.พะเยา ที่ไม่เห็นด้วยกับการวางผังเมืองรวมภูเขางที่จะกำหนดให้มีเขตอุตสาหกรรมขึ้นในพื้นที่ อ.ภูเขา ประมาณ 600 ไร่ และได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อส่วนกลางที่ผ่าน มา ตนจึงได้ทำหนังสือชี้แจงถึงรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ต่อกรณีดังกล่าวว่า เนื่องจากที่ อ.ภูเขา เกิดจากการวางผังเมืองรวมชายแดนบ้านฮวก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเปิดด่านชายแดนบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง และมีพื้นที่ปลูกยางพารา มากที่สุดในจังหวัดพะเยา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ น้ำยางพาราราคาตกต่ำ ไม่มีแหล่งรับ

ซื้อน้ำยาง และน้ำยางบางส่วนถูกนำมาทิ้งนอกพื้นที่เกิดผลกระทบด้านกลิ่น มีกลิ่นเหม็น และการทำอุตสาหกรรมยางพารา ไม่ถูกกำหนดไว้ในพื้นที่พะเยา ทำให้ผู้ประกอบการใน อ.ภูเขา เดือดร้อนการทำอุตสาหกรรมยาง

นายอดิศรกล่าวว่า ดังนั้นจึงกำหนดเขตอุตสาหกรรมเฉพาะกิจขึ้นในชุมชนเมืองใหม่ นอกเขตชุมชนเดิม เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมบริการ ชุมชนใหม่ และอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตร อุตสาหกรรมยางพารา โดยเบื้องต้นการวางผังร่างจึงกำหนดเขตอุตสาหกรรม 600 ไร่ และเขตคลังสินค้า 1,200 ไร่ บนแนวถนนทางหลวงแผ่นดิน รongรับอาร์ 3 เอ (R3A) และถนนด่านชายแดน ซึ่งเป็นที่มาของการทำประชาคม

เบื้องต้นว่าจะกำหนดเขตอุตสาหกรรมหรือไม่ โดยในขั้นตอนต่อไปจะนำร่างผังเมืองรวมดังกล่าวทำประชาพิจารณ์ตามกระบวนการผังเมือง โดยรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตผังว่าต้องการพื้นที่อุตสาหกรรมหรือไม่ ในช่วงเดือนมกราคมนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ในส่วนของกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเขตอุตสาหกรรมภูซาง เนื่องจากให้เหตุผลว่า ภูซางไม่ควรเป็นเมืองอุตสาหกรรม เพราะมีวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ดีงาม มีธรรมชาติที่งดงาม หากเป็นเมืองอุตสาหกรรมเกรงจะเกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กระทั่งต่อวิถีชีวิต จึงมีการยื่นป้ายคัดค้าน ซึ่งก็ถูกปลดในเวลาต่อมาโดยไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด



7 มกราคม 2558 หน้า 13

## เคราะห์ซ้ำเกิดโรคระบาด ชาวสวนทำใจอดกรีดยาง

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 5 ม.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าสวนยางพาราของเกษตรกรในหลายตำบลของ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ประสบปัญหาโรคใบร่วงหมดระดับหนัก โดยต้นยางพาราในสวนใบร่วงหมดทั้งต้น ทำให้ต้นยางแห้งไม่สามารถกรีดยางได้ตามปกติ ประกอบกับน้ำยางไหลน้อย ส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวสวนยางที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จึงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ผู้สื่อข่าวจึงออกตระเวนตรวจสอบสวนยางพาราในพื้นที่ ต.มะม่วงสองต้น ต.โพธิ์เสด็จ และ ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช พบสวนยางส่วนใหญ่ประสบปัญหาใบยางร่วงจนหมดต้นและต้นยาง-หน้ากรีดยางแห้งผิดปกติ จนชาวสวนยางต้องหยุดกรีดยางไปโดยปริยาย ซึ่งสวนยางที่ประสบปัญหาดังกล่าวมักอยู่ในพื้นที่ต่ำและถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ชาวสวนยางจึงไม่สามารถกรีดยางได้ ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ต้องนำเงินเก็บที่พอเหลืออยู่บ้างมาใช้จ่าย ก่อนหน้านี้ ชาวสวนยางหวังว่าหลังเทศกาลปีใหม่จะได้กรีดยาง แต่พบความผิดหวัง เมื่อต้นยางในสวนใบร่วงจนหมดทั้งต้นทั้งใบที่สุกสีแดงหรือน้ำตาล ใบแก่สีเขียวและใบอ่อน ขณะที่ต้นยางและหน้ากรีดยางจะแห้งผิดปกติ เมื่อทดลองกรีดยางคูปว่าน้ำยางจะไหลน้อยมาก บางต้นไม่มีน้ำยางไหลเลย จึงอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แก้อักฤตคือชีพทำสวนยางพาราให้ได้.







7 มกราคม 2558 หน้า 8

## ชุมชนใต้ขอ 5 เรื่องตั้งนิคมฯ ยาง เน้นสวัสดิการ-ความเป็นอยู่ที่ดี

นายวีรพงษ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.อยู่ระหว่างเดินหน้าพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราที่ จ.สงขลา โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ.ได้ลงพื้นที่เปิดเวทีจัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟังความเห็นของประชาชนไปแล้วครั้งแรก มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการและผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 12 ชุมชน อาทิ ชุมชนบ้านทุ่งรีน ชุมชนบ้านหลุมหัวล้าน ชุมชนบ้านไร่อ้อย ซึ่งเป็นชุมชนที่จะใช้ในการจัดตั้งนิคมฯ ยางพาราเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เบื้องต้นภาคชุมชนได้เสนอแนะรวม 5 ด้าน คือ 1.ขอให้บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในนิคมฯ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบนิคมฯ 2. นิคมฯ ต้องจัดตั้งระบบกองทุนด้านสาธารณสุข เพื่อให้บริการ ดูแล และเยียวยา กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 3. จัดตั้งศูนย์พยาบาล โรงพยาบาล และหน่วยรถกู้ภัย 4. ชุมชน

ในพื้นที่รอบนิคมฯ ต้องได้รับโอกาสการเข้าสู่การทำงานในนิคมฯ มากขึ้น และ 5. กนอ. ต้องจัดกิจกรรมสัมมนารับฟังความคิดเห็นไปยังชุมชนอื่นๆ ที่อยู่บริเวณรอบนิคมฯ เพิ่มขึ้น เพื่อกระจายการรับรู้ให้รับทราบอย่างทั่วถึง "ผู้ประกอบการต่างเห็นด้วยกับการจัดตั้งนิคมฯ เพราะจะมีส่วนช่วยเรื่องการซื้อขายพาราให้มีเสถียรภาพดีขึ้น" นายวีรพงษ์กล่าว

นายวีรพงษ์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมฯ ว่า อยู่ระหว่างการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ระยะที่ 3 ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา พื้นที่ประมาณ 755 ไร่ เริ่มก่อสร้างได้ปีนี้ แล้วเสร็จปี 2560 ตั้งเป้าช่วยดันราคาพาราดีขึ้น และช่วยเพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมประมาณ 6,300 ล้านบาท มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าเพิ่มประมาณ 3,700 ล้านบาท/ปี และเกิดการจ้างงานโดยตรงในพื้นที่ประมาณ 3,000 คน



# ไทยบริติช

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

7 มกราคม 2558 หน้า 8

## เกษตรตีปี๊บสยบมืออบสวนยาง

### ● โฉมผลสำเร็จของรัฐกำนราคายางทะลุ 61 บาทแล้ว

เกษตรตีปี๊บราคายางกระต๊องเกิน 61 บาท/กก.แล้ว “อานวย” ชัดวาทกรรม ยาง 3 กิโล 100 บาทเป็นความจริงแค่ครั้งเดียวเพราะเป็นการอ้างอิงราคายางก้อนด้วย คุณภาพต่ำสุด ขณะราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 กระต๊องตามเป้าหมายทะลุ 61 บาท/กก. แล้ว โฉมผลสำเร็จของรัฐสกัดมืออบสวนยางได้ผล

นายอานวย ปะติเสรมข.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อวิพากษ์และวาทกรรมราคายางพารา ที่บอกว่า 3 กิโล 100 บาทนั้นว่า เป็นความจริง เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพราะเป็นราคายางก้อนด้วย ซึ่งเป็นสินค้าขั้นต้น ไม่มีมีการแปรรูป เป็นราคายางชนิดต่ำสุดของประเทศไทย ในขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ซึ่งเป็นยางมาตรฐานคุณภาพดี ราคาลดวันที 5 ม.ค.58 หรือวันเปิดทำการ วันแรกในปีนี้ราคาขยับขึ้นต่อเนื่องมายู่ที่กิโลกรัม ละ 61 บาท ถือว่าราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่แรกที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มเข้ารับบริหารจัดการราคายางพาราในประเทศ จากที่อยู่ที กก.ละ 48.50 บาท หลังจากนั้นได้ตั้งเป้าหมายใหม่ว่า จะดันราคายาง ไปให้ถึง กก.ละ 65 บาท

“ผมคงไม่เสนอให้รัฐบาลไปจัดการอะไร กับต้นตอของคนที่สร้างวาทกรรมยาง 3 กิโล 100 บาท ถึงจะเป็นวาทกรรมจากฝ่ายการเมือง เพราะถือว่าผมมาทำงานอยู่ในทีมเศรษฐกิจ มีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจ ถ้าผมชี้แจงไม่ได้ ผมก็ต้องรับกรรมไปเอง”

ทั้งนี้ ราคายางพาราในประเทศยังขยับขึ้น ต่อเนื่องจากการใช้เงินในกองทุนมูลค่าพันล้านบาท (บัฟเฟอร์ ฟันด์) เข้าซื้อ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อยากรู้ราคายางที่เกษตรกรจะได้รับอยู่ที่ กก.ละ 60 บาท ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จะต้องอยู่ที่ กก.ละ 70 บาท จากปัจจุบัน กก.ละ 61 บาท ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพราะถ้าเข้าซื้อยางให้ราคาสูงขนาดนั้น รัฐจะต้องรับภาระสต็อกยางไว้มาก สุดท้ายราคายางจะตกต่ำ อยู่ดีดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการวันนี้คือการบริหาร

สต็อกยางและราคาในประเทศให้มีความสมดุล ราคายกขึ้นต่อเนื่อง

“ยางเก็บไว้ในสต็อกรัฐมากเกินไปก็ถูกตำ ว่าอันไว้ไม่ยอมขายเป็นภาระ แต่ถ้าขายออกไปมาก ก็จะทำให้ราคายางในประเทศตกต่ำ ดังนั้นเรา จึงต้องบริหารให้สต็อกยางมีความสมดุล”

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯยังเดินหน้า ผลักดันการใช้ยางในประเทศอย่างเต็มที่ จะไม่ขายยางออกจากสต็อกเพียงอย่างเดียวเพราะจะทำให้ราคายางตกต่ำ โดยในวันที่ 8 ม.ค.นี้กระทรวง เกษตรฯจะเสนอโครงการใช้ยางในประเทศอย่างน้อย 2 โครงการ ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นจะเสนอโครงการให้นำยางพาราในสต็อก รัฐไปสร้างสนามฟุตบอลในภาคใต้อย่างน้อย 50 แห่ง และจะขยายไปภาคอื่นๆ ทั่วประเทศด้วย

นายพนัส แพนชนะ ผู้อำนวยการตลาดกลาง ยางพาราจ.สุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ได้ทำความเข้าใจ กับชาวสวนยางภาคใต้ที่ประกาศจะชุมนุมประท้วง ราคายางตกต่ำก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้การชุมนุม ไม่เกิดขึ้น เพราะได้ชี้แจงในประเด็นที่เกษตรกร เป็นห่วง ประเด็นแรกคือ ไม่มียางพาราจากประเทศ เพื่อนบ้านเข้ามาสวนสิทธิ์โครงการซื้อขายของรัฐบาล แน่นนอน เพราะรัฐรับซื้ออย่างแปรรูป เป็นยางแผ่น ยางแท่ง ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านยังไม่สามารถ ผลิตได้เกษตรกรในประเทศไทยเองก็ยังไม่ผลิตได้ไม่ ทุกคน จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีการสวนสิทธิ์

ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบัน วิจัยยางกรมวิชาการเกษตร รายงานราคายางพารา วันที่ 5 ม.ค.2558 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดทำการตลาด ยางในปีนี้เป็นพบว่าราคาประมูล ตลาดกลางยางพารา

จ.สงขลา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 57 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 61 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท ราคาน้ำยางสด-ณ โรงงาน 46 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท ราคาเศษยาง (100%) ณ โรงงาน กก.ละ 41 บาท

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้เดินหน้าพัฒนาและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ยางพาราที่จังหวัดสงขลา โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่ กนอ.ได้ลงพื้นที่เปิดเวที จัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในนิคม อุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา โดยมีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชนโดย รอบนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 12 ชุมชนเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น

ในเบื้องต้นภาคชุมชนได้แสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะต่อ กนอ.ในการพัฒนาจัดตั้งนิคมฯ ยางพารา โดยต้องการให้ผู้พัฒนานิคมฯมีการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ อาทิการบริหารจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมภายในนิคมฯ ที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณรอบนิคมฯ.

7 มกราคม 2558 หน้า 10 (1)

## ‘ลู่วิ่งยางพารา’ ทางเลือกในการแก้วิกฤตยางไทย



ดร.พิเชฐ คุงสกอโรจน์



ยางลู่วิ่ง



ถุงมือเคลือบยาง



ดร.อสา อ่อนจันทร์

ต้นงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของประเทศ ..ไม่ใช่เพียงทำ.. แต่มีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมใช้งาน หากผู้ที่เกี่ยวข้องสนใจจะนำไปใช้จริง..

อย่างเช่น “วิกฤตยางพารา” ที่ผลผลิตล้นตลาดจนเกิดปัญหาราคาคดต่ำอยู่บ่อยครั้ง

“ดร.พิเชฐ คุงสกอโรจน์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหนึ่งในกระทรวงที่ต้องร่วมแก้วิกฤตยางพาราด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในการแปรรูปยางพารา และขณะนี้ก็มีงานวิจัยหลายโครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เช่น การพัฒนาลู่วิ่งกรีฑาด้วยยางธรรมชาติ ผลงานของ “ดร.อสา อ่อนจันทร์” นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ โครงการฟิล์มสังเคราะห์ชีวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ดร.อสา บอกว่า การจัดสร้างลู่วิ่งกรีฑาที่ได้มาตรฐานหรือมีสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ปัจจุบันต้องใช้วัสดุที่สังเคราะห์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงร่วมมือกับกรีกกีฬาแห่งประเทศไทย ทำการวิจัย

และพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่วิ่งกรีฑาที่ได้มาตรฐานสากลขึ้น โดยเน้นการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณและลดการนำเข้าวัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูปจากต่างประเทศที่มีราคาสูง

ทีมวิจัยพัฒนาต้นแบบแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2552 มีค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยสหพันธ์กรีฑานานาชาติทุกรายการ และผ่านการทดสอบการใช้งานเป็นผู้ต้นแบบที่กรีกกีฬาแห่งประเทศไทยพบว่ามีความทนทานสูง อายุใช้งานประมาณ 5-7 ปี

นักวิจัยบอกว่าพื้นลู่วิ่งกรีฑาที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย 2 ชั้น ชั้นแรกด้านล่างเป็นชั้นที่ใช้รองรับน้ำหนักของพื้นจะมีความหนา



7 มกราคม 2558 หน้า 10 (2)

ประมาณ 10 มิลลิเมตร ประกอบด้วยส่วนผสมของพอลิยูรีเทนและเม็ดยางดำ โดยสามารถใช้งานธรรมชาติหรือเม็ดยางคริมป์ (ขยะยาง เช่น ยางรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ) เพื่อทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ได้ถึง 100% ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ส่วนชั้นที่สองด้านบน จะเป็นชั้นที่ใช้สร้างแรงเสียดทานของผู้ใช้กับพื้นสามกีก้า มีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ประกอบด้วยพอลิยูรีเทนและเม็ดยางแดง สามารถใช้ยางธรรมชาติร่วมกับยางสังเคราะห์ในอัตราส่วน 60 : 40

การสร้างลู่อานกรีธาโดยใช้สูตรที่คิดค้นขึ้นนี้ มีค่าใช้จ่ายตารางเมตรละประมาณ 1,700 บาท เมื่อคำนวณจากต้นทุนยางกิโลกรัมละ 50 บาท ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในงานทำพื้นลู่อานกรีธาในแบบเดิมที่ต้องนำเข้คิดเป็นตารางเมตร 2,500 บาท พบว่าสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายลงประมาณ 30% สนามกรีธามาตรฐานซึ่งมีพื้นที่ 6,500 ตารางเมตร จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงกว่า 5 ล้านบาท และที่สำคัญหนึ่งสนามจะใช้ยางธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศประมาณ 12 ตัน

#### รศ.ดร.วีระพงษ์ แผลสุวรรณ

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บอกว่า กระทรวงกีฬาฯ บอกใน 3 ปี จะมีสนามคู่วิ่งถึง 165 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้น หากมีการผลักดันให้ทำยางธรรมชาติไปใช้จริง เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหา ยางพาราได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการประชุมบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ เพื่อนำยางไปใช้ประโยชน์ รวมถึง

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน แต่ทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับรัฐบาล เพราะหากจะส่งเสริมให้เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์ในประเทศ ก็ต้องออกเป็นมติ ครม. ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาผลิตภัณฑ์ในประเทศที่มีมาตรฐานเป็นสำคัญ

สำหรับงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติของไทย นอกจากการพัฒนาลู่อานกรีธา ที่มีโอกาสสูงในการนำไปใช้ประโยชน์ในเร็ว ๆ นี้แล้ว ยังมีงานวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่ายางพาราได้อีกหลายโครงการ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(วว.) ได้พัฒนาถุงมือผ้าเคลือบยางเพิ่มความคงทน และเพิ่มมูลค่าจากถุงมือผ้าธรรมดาราคา 10 บาท เคลือบยางมูลค่าเพิ่ม 30-40 บาท

ปัจจุบัน วว.กำลังศึกษาการพัฒนาวัสดุยางเชิงประกอบสำหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เพิ่มคุณค่ายางธรรมชาติสำหรับใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการก่อสร้าง การจราจร การขนส่ง นอกจากนี้ยังสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จีโอเท็กซ์ไทล์ จากยางธรรมชาติเชิงประกอบ สำหรับการใช้เป็นชั้นกรองปิดทับหน้าดินเชิงลาดเอียง และผลิตภัณฑ์โครงสร้างปิดทับหน้าดินเชิงลาดเอียงสำหรับใช้เป็นโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะดิน ขณะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา อาทิ ยางล้อรถยนต์ ถุงมือยาง เส้นด้ายยางยืด และการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำยางที่ใช้ทางการแพทย์ และเภสัชกรรม ส่วนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้นเพื่อลดแรงกระแทกจากการหกล้ม การออกแบบและพัฒนาแผ่นยางปูพื้นรถยนต์จากยางพาราผสมกัญชงและมีการพัฒนาวัสดุตกแต่งจากน้ำยางพารา

เรียกได้ว่างานวิจัยพร้อม จะขาดแค่การนำไปใช้เท่านั้นเอง.

นัตยา คชินทร  
nattayap.k@gmail.com



7 มกราคม 2558 หน้า B 12

# กรม.ดึงสต็อกยางพารา แปรรูปทำลานกีฬา-ลู่วิ่ง

**โพสท์ทูเดย์** > กรม.เห็นชอบใช้ยางใน  
สต็อกรัฐทำสนามกีฬา ล้ออุตสาหกรรม  
ต้องการ-ดึงเอกชนลงทุนเม็ดยางแดง

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รอง  
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย  
ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) มีมติ  
มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
สำรวจความต้องการในการใช้ยางสังเคราะห์  
และยางธรรมชาติเพื่อสร้างพื้นลู่วิ่ง/ลาน  
กรีฑาและสนามกีฬาทุกประเภท จากนั้น  
จะหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์  
ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
(ส.อ.ท.) เพื่อนำยางพาราในสต็อกรัฐบาล  
มาผลิตเป็นยางเม็ดและยางเม็ดแดงสร้าง  
สนามกีฬาและลู่วิ่งดังกล่าว

ทั้งนี้ มติ กรม.ดังกล่าวเป็นผลจาก  
การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอ

กรม.อนุมัติให้นำยางพาราในสต็อกของ  
รัฐบาลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาสร้างพื้น  
ลู่วิ่ง/ลานกรีฑาและกีฬาทุกประเภท เพราะ  
จากการศึกษาพบว่าหากนำยางพารามา  
สร้างลานและลู่วิ่งต่างๆ แทนการใช้ยาง  
สังเคราะห์ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายได้ 800  
บาท/ตารางเมตร จากปกติที่มีต้นทุนก่อสร้าง  
อยู่ที่ 2,500 บาท/ตารางเมตร หรือจะ  
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสร้างสนาม  
กีฬาลงได้ประมาณ 5.2 ล้านบาท/สนาม

พล.ต.สรรเสริญ ระบุว่า ปัจจุบันการ  
สร้างลานกีฬาและกรีฑาทุกประเภท จะ  
ประกอบด้วย ยางชั้นล่างที่รับน้ำหนักของ  
พื้นมีความหนาเฉลี่ย 10 มิลลิเมตร และ  
ยางพื้นสนามที่สร้างแรงเสียดทานที่มีความ  
หนาเฉลี่ย 2-3 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถใช้  
ยางธรรมชาติมาผสมกับยางสังเคราะห์ได้  
ในสัดส่วน 60% ต่อ 40% ■



7 มกราคม 2558 หน้า 3

## บิกตู่ฟุ้งดันยางกก.65บ. แปรรูปทำลู่วิ่งลานกีฬา

**ไทยโพสต์** ● พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวและยางพาราว่า ตอนนี้ข้าวราคาขึ้น 0.15% อยู่ที่ประมาณ 12,900 บาท/ตัน ส่วนราคายางพาราประมาณ 61 บาท/กก. และจะพยายามทำให้ราคาขึ้นไปถึง 65 บาท/กก. ทั้งนี้อย่าไปมองเป็นจุดๆ ถ้ายางไม่ได้คุณภาพต้องลดราคาลงมา ซึ่งต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าบาท/กก. ต้องค่อยๆ แก้ปัญหา ถ้าแก้รวดเดียวใช้เงินอุดหนุนแล้วเมื่อไหร่จะพอ ตอนนี้กำลังดูว่าคนกรีดยางจะทำอย่างไร วันนี้การทำยางไม่เหมือนกัน ภาคใต้กรีดยางเอง ภาคอีสานมีบริษัทจ้างคนงานคิดค่าแรงต่างหาก ดังนั้นต้องแก้ทั้งระบบ

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มีการวิจัยวัสดุยางสังเคราะห์ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผล

วิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งระบุว่าสามารถนำยางดิบไปทำลู่วิ่ง ลานกีฬาและพื้นสนามได้ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รายงานว่าการสร้างลู่วิ่งจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) ก่อน จึงได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจที่ประเทศสวีเดนแล้ว ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์สามารถนำไปทำพื้นลู่วิ่ง ลานกรีฑา และลานกีฬาได้ทุกประเภท ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก และช่วยเหลือผู้ประกอบการยางพาราได้อีกทางหนึ่ง

ขณะที่นายธีรวิทย์ อ่อนดำ ประจำศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาดไทย เปิดเผยว่าสถานการณ์ยางพารายังน่าวิตกอยู่ เพราะปัจจุบันที่กรีดยังอยู่ประมาณ 17 ล้านไร่ จากจำนวน 22.7 ล้านไร่ ซึ่งยังเหลืออยู่ประมาณ 5 ล้านไร่ที่จะมีการทยอยเปิดหน้ากรีดยาง และจะสร้างเงื่อนไขสถานการณ์ราคายางพาราอีก.



7 มกราคม 2558 หน้า 6

## ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินสวนยางลุ่มนครบกลางม.ค.นี้

● ธ.ก.ส.เร่งจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง คาคครบทุกรายภายในกลางเดือนมกราคมนี้ หลังปรับกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น เผยล่าสุดจ่ายไปแล้ว 3 พันล้าน ส่วนชวนาเหลืออีกเล็กน้อยเคลียร์หมดสัปดาห์นี้

นายลักษณะ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการจ่ายเงินชดเชยให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ว่า ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรไปแล้วกว่า 3 แสนราย วงเงิน 3 พันล้านบาท ซึ่งขณะนี้จ่ายเงินได้เร็วขึ้นหากเทียบกับระยะแรกๆ หลังจากที่ได้หารือกับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และได้ปรับกระบวนการทำงานใหม่ ลดขั้นตอนการทำงานในบางส่วน แต่ยังคงเน้นการตรวจสอบในระดับอำเภอ และการทำประชาคมที่เข้มงวดเหมือนเดิม

“คาดว่าเงินจำนวนที่เหลืออีกประมาณ 5 พันล้านบาท จะสามารถจ่ายให้เกษตรกรได้ครบทุก

รายภายในกลางเดือนมกราคมนี้” นายลักษณะกล่าว และว่า ส่วนการจ่ายเงินชดเชยชวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้น ขณะนี้จ่ายไปแล้วกว่า 3.4 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.7 หมื่นล้านบาท หรือกว่า 96% คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถจ่ายเงินได้ครบทั้ง 4 หมื่นล้านบาท

นายลักษณะ กล่าวถึงภาระหนี้จากการดำเนินโครงการจำนำข้าวส่วนที่เป็นเงินกู้ 4.92 แสนล้านบาท ว่ามีหนี้ที่ครบกำหนดในปีนี้อันจำนวน 1.54 แสนล้านบาท โดยที่ผ่านมา มีการออกพันธบัตรรีไฟแนนซ์นี้ไปแล้ว 5.33 หมื่นล้านบาท และล่าสุดออกพันธบัตรออมทรัพย์อีก 5 หมื่นล้านบาท จึงเหลืออีกประมาณ 5.07 หมื่นล้านบาทที่ต้องพิจารณารูปแบบการกู้เงินต่อไป โดยจะเน้นปรับโครงสร้างหนี้จากระยะสั้นที่กู้แบบเทอมโอนจากสถาบันการเงินมาเป็นพันธบัตรระยะยาวมากขึ้น



7 มกราคม 2558 หน้า 7



## พระเอกตัวจริง!

หมดเทศกาลแห่งความสุขสามก้าวเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงในปีแพะอย่างเต็มรูปแบบท่ามกลางความคาดหวังของทุกฝ่ายว่าทุกอย่างในปีนี้จะรุ่งโรจน์ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจ

ประเดิมกันด้วย ... ข้อมูลเงินเพื่อทั่วไปในปี 57 ที่กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ไหลเดือน ธ.ค. 57 เพิ่มขึ้นต่ำที่สุดในรอบ 82 เดือน โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.60% เท่านั้น

ขณะที่ตลอดทั้งปี 57 เพิ่มขึ้น 1.89% ส่วนปี 58 ก็เชื่อกันว่าน่าจะอยู่ที่ 1.8-2.5% เหตุเพราะราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มลดลงอย่าง

ต่อเนื่องและอาจต่ำอยู่ในระดับนี้อีกอย่างน้อย 6-7 เดือน

ส่วนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทุกฝ่ายยังมองว่าอยู่ในอาการ “ซึม” ยังไม่คึกคัก เพราะไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจจากนี้ จะเดินหน้าหรือถอยหลัง

แม้ภาครัฐออกมาชี้แจงว่าตลอดทั้งปี 58 ก็ เศรษฐกิจไทยเติบโตได้แน่ ๆ ที่ 4% เพราะเวลาที่หากดูตัวเลขตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่แท้จริงแล้วเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการใช้จ่ายภาคเอกชน

นอกจากนี้การจ่ายเงินให้ชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ก็เริ่มทยอยออกมาอย่างคั่งถ่องและจะจ่ายได้ครบทั้ง 8.5 แสนครอบครัว นั่นหมายความว่า... ชาวสวนยางจะได้รับราคายางเพิ่มขึ้นอีกกก.ละ 4.50 บาท ซึ่งเท่ากับว่า จะทำให้ชาวสวนยางมีเงินเพิ่มขึ้น เหมือนกับชาวนาที่ได้รับเงินไปก่อนหน้านั้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้เศรษฐกิจในเดือนก.พ. นี้ยังมีความคึกคักมากขึ้น เพราะชาวนา ชาวสวน มีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่วนจะยืนยันได้ดีเพียงใด คงต้องรอดตัวเลขการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นตัวพิสูจน์

ที่สำคัญ! บรรดาส่วนราชการเองต่างการันตีตัวเองว่าจะสามารถผูกพันงบประมาณของปี 58 ได้เสร็จภายในเดือนก.พ. เช่นกัน เท่ากับว่าจะยังมีเงินลงทุนของรัฐไหลเข้ามาในระบบอีก 3-4 แสนล้านบาท

ส่วนเรื่องของส่งออก ... เวลาที่เรียกได้ว่าแค่พอคืบ เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ดีขึ้นจึงไม่ต้องคาดหวังว่าส่งออกจะกลายเป็นพระเอก!

ดังนั้นเม็ดเงินจากการลงทุนทั้งจากของภาครัฐและเอกชน จึงกลายเป็นพระเอกตัวจริงในเวลานี้ที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้ดี 4% ตามที่วาดฝันไว้.





7 มกราคม 2558 หน้า 3

## สังคมการเมือง

### ผู้หญิงนั่งรองโฆษกรัฐ ทบ.ย้ายอาวุธ-ไม่ปฏิบัติ

● พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีก่อนปีใหม่ให้ อำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ไปจัดตลาดกลางระหว่างชาวสวนยางกับพ่อค้าโดยตรง เพื่อให้สองฝ่ายทราบข้อมูลกัน และกัน

#### รู้ข้อมูลแล้วต้องทำด้วย

● รมช.อำนาจ ยืนยันคอนเนียงแผ่นดินบรมคณิน อยู่ที่ 60.75 บาท/ก.ก. และจากข้อมูลทั้งในต่างประเทศ สถานการณ์ราคายางผ่านช่วงเลวร้ายที่สุดและกำลังเข้าสู่ระยะฟื้นตัวในลักษณะไม่รวดเร็วนัก

#### มือจับโลว์ว่ใจดี



นพตล ปัทมะ



สุราชัย เลียงบุญเลิศชัย

● พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษกกรมช.ยกอ้างรัฐธรรมนูญ บอกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเมื่อเข้าสู่กมธ.ชุดใหญ่วันที่ 12 ม.ค.แล้ว กมธ.อภิปรายเพื่อขอแก้ไขหรือทบทวนได้ทุกมาตรา

#### แต่หลักการคงยึดไว้แน่น

● ส่วนการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดของหลักการสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ จะทำเป็นเอกสารแจก



ชลรัศมี จาทวิสุข



ศิริจันทร์ จาทอง

ประชาชน 3 หมื่นเล่ม ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.พร้อมเผยแพร่เอกสารในเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต

#### รอประชาชนส่งความเห็นกลับ

● ทีมโฆษกรัฐบาลเตรียมเสริมทัพอีก 2 แก้ว ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ปฎิเสธที่มีชื่อ จิตภัสร์ กฤดากร อดีตแกนนำกลุ่ม กปปส. และ ร.อ.หญิงชลรัศมี จาทวิสุข พิธีกรทีวีช่อง 5 มานั่งรองโฆษก

#### แต่มีผู้หญิงร่วมทีมชั่วคราว

● ช่วงนี้กองทัพก็มีภารกิจเคลื่อนย้ายยุทธโธปกรณ์ จากหน่วยทหารในหลายพื้นที่มายัง พล.ม.2 รอ.กทพ. พ.อ.หญิงศิริจันทร์ จาทอง รองโฆษกกองทัพบอกว่าเพื่อจัดงานวันเด็ก 10 ม.ค.นี้

#### อย่าตกใจว่าจะมีปฏิวัติ

● นพตล ปัทมะ แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ในเฟซบุ๊กพาดพิงนักการเมืองคนหนึ่งที่ย้ำว่าต้องประชามติรัฐธรรมนูญก่อนใช้ แต่เมื่อมีการเลือกตั้ง กลับไม่ลงสมัคร ชัดเจนว่าให้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง

#### หมายถึงใครเอ่ย?

● สุราชัย เลียงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คาดปลายเดือนม.ค.-ต้นก.พ.ลงมติถอด'ปุ-สมศักดิ์-นิคม' พร้อมขอความเห็นใจทำตามกฎหมาย ไม่ว่าจะผลจะออกอย่างไรก็ตาม

#### สรุปว่าไม่มีทางเลือก

7 มกราคม 2558 หน้า 10

## ‘อู๋ย’ รุกพบบักซู-โวลันตก.โต4%

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า วันเดียวกันนี้ได้เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2558 ให้รับทราบ ซึ่งไม่ได้แสดงความเห็นห่วงเรื่องใดเป็นพิเศษ แต่ให้จับเคล็ดอื่นคืบหน้านโยบายเศรษฐกิจต่างๆ ตามที่ได้ออกมาก่อนหน้านี้ให้เต็มที่ ตนยังมั่นใจเศรษฐกิจปีนี้ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี)ปี 2558 จะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 4%

“ผมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องก็นั่งดูข้อมูลเศรษฐกิจอยู่ ซึ่งตัวเลขทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆ บรรยากาศการใช้จ่ายก็คลั่งกัก แต่ข่าวที่ออกไปกลับเป็นเรื่องที่มีความกังวลกัน ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร อาจเป็นเพราะการสื่อสารลำเลียงข้อมูลออกไปยังไม่ดีพอ” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว และว่าปี 2558 ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม เนื่องจากมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยมีผลดีต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพ.ย.-ธ.ค.2557 ที่ตัวเลขการบริโภคภาคครัวเรือนฟื้นตัวอย่างชัดเจน

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ส่วนการเร่งรัดการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การจ่ายเงินให้กับชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ขณะนี้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้วประมาณ 3.5 แสนราย คาดว่าอีกไม่เกิน 10 วันจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ครบทั้ง 8.5 แสนราย ซึ่งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรส่วนนี้เท่ากับรัฐบาลช่วยเหลือเงินเพิ่มให้กับเกษตรกรอีก 4.5 บาทต่อไร่โลกรัม เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้

“เรื่องราคายางรัฐบาลก็พยายามช่วยเต็มที่ ตอนนี้เราก็พยายามดันราคายางแผ่นดิบขึ้น 3 ให้อยู่ที่ราคา 60 บาทต่อไร่โลกรัม และย่นราคานี้ให้อยู่ ซึ่งก็ไม่ง่ายเพราะราคาน้ำมันปรับลดลงตลอดและมีผลกดราคายาง ตอนนี้ก็เร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทให้เร็วที่สุด คาดว่าอีก 10 วันจะจ่ายได้ครบ ระหว่างนี้นายอำเภวย ปะติเส ร่มช.เกษตรฯ ก็ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับเกษตรกรโดยตลอด” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

7 มกราคม 2558 หน้า 7

## คลองใน



### พัฒนานิคม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เดินหน้าพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ยางพารา จ.สงขลา ลงพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่ 1

เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

ผู้ประกอบการ-  
ชุมชน งานนี้ทัน  
“วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม”  
ผู้ว่าฯ กนอ.ต้อง  
ลุยกันเต็มสูบ



วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

การพัฒนา  
นิคมฯ อยู่บนพื้นที่

ที่มีศักยภาพและพร้อมรองรับการลงทุน มี  
ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ  
และพัฒนาอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของ  
อุตสาหกรรมยางพาราให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งยังสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่เป็น  
ประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง

ตั้งเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางของ  
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งด้านการผลิต การค้า  
และการบริการ ทำให้เกิด การแปรรูปยาง  
พาราที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในการนำ  
ผลิตผลยางพาราเข้าสู่การแปรรูป

สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้  
มาตรฐานสากล

7 มกราคม 2558 หน้า 7



## □ รับเบอร์ซีดี

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้เดินหน้าจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ซีดี) ที่ จ.สงขลา โดยเบื้องต้นได้เปิดรับฟังแสดงความเห็นของภาคชุมชน



7 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12, 13, 15 (1)

# ไว้ใจคนมากองทัพ บักต๋อเขียนขั้ว วันมีไม้เขียนฉิวัก!

เรื่องคดีใครทำผิดต้องรับโทษ “บักต๋อ” ดับกระแส 3 บักไขก๊อกพันกองทัพลั่นไม้ให้ใครไปไหนทั้งนั้น ถ้าจะเอาออกคงไม่ให้เข้ามาแต่ต้น ย้ำยังไม่มีการมาบนชักคำ  
รัฐมนตรีทหารก็ไม่ให้ลาออก เสียงแข็งแต่งตั้งโยกย้าย ★ มีต่อหน้า 6

**ไว้ใจคนกองทัพ** ☆ ต่อจากหน้า 6  
ไม่มีที่นั่งดูตามเนื้อผ้า มันใจทุกเหล่าทัพไม่ออกนอกกรอบ “ไม่มีปฏิวัติ-ไม่มีปลด-ไม่มีย้าย” “บักไออม” ไล่ไปถาม “ลุงจิว” ใครจะลาออก “บักโต้ง” ซัดคนปล่อยข่าวแอนแผลงไม่ปรารถนาดี ส้อมใส่ให้พอได้แล้ว ทั้งหุ่นดำคลื่นยังแรงเรื่องยั้งข้า วิป สนช. เร่งปิดเกมถอดถอน “สมศักดิ์-นิคม-บังลักษ์ชัย” เร็วขึ้น “ปู” นำลาออกซึ่งถูกพรรคยังอยู่เคียงข้างประกาศพร้อมจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนเลือกยืนยันเข้าชี้แจงด้วยตัวเอง มันใจหักล้างข้อบูล ป.ป.ช. ใต้นายกฯ คว้าไวรอออกมาประห้วงมีเรื่องแน่ อัยการลิกยังอยู่ห้ามกระเพื่อม ย้อนถั่วไม่ทำผิดโลกเขาจะฟ้องตั้ง “วิษณุ-สุวพันธุ์” คัดท้าย สปช.-สนช. แกร่นเวทีปฏิรูปละ

หลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่การเมืองกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง ทั้งกระแสข่าว 8 นายทหารระดับสูงจะลาออกจากกองทัพหนึ่งทำงานในฝ่ายบริหาร

เท่านั้น รวมไปถึงกระบวนการถอดถอนบุคคลเสริมเข้าสู่ขั้นตอนแถลงเปิดคดีแล้ว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า กสช. กำชับเสียงเข้มห้ามทุกฝ่ายเคลื่อนไหว

**นายกอวยพรปีใหม่ กอ.รมน.**  
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 6 ม.ค. ที่กองอำนวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สวนรื่นฤดี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และ ผบ.ทบ. ในฐานะรอง ผอ.รมน. เดินทางตรวจเยี่ยมให้โอวาทและอวยพรกำลังพล ข้าราชการและลูกจ้างเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดย พล.อ.อุดมเดชกล่าวต่อกำลังพลว่า นำสารอวยพรปีใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะ ผอ.รมน. มาเผยแพร่แก่กำลังพล กอ.รมน. ถือเป็นหน่วยงานหลักที่จะเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันในชาติ พร้อมทำหน้าที่ปกป้องผิภักษ์

เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอบคุณกำลังพลทุกคนที่ร่วมกันแก้ปัญหาให้ประเทศด้วยความตั้งใจทุ่มเท และเสียสละ ปี 2558 เป็นปีที่ห้องเสานินการเรื่องปฏิรูปจึงเน้นย้ำเรื่องการสร้างความปรองดอง มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (สปป.) ซึ่ง กอ.รมน. รับผิดชอบดูแลอยู่

**“บักโต้ง” งงข่าว “3 บัก” ไขก๊อก**  
พล.อ.อุดมเดชให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าว 8 นายพล คือ พล.อ.ไพฑูริย์ คุ่มฉายา รวม.ยุติธรรม และรอง ผบ.ทหารสูงสุด พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รวม.พาณิชย์ และรอง ผบ.ทบ. และ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ และหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก จะลาออกจากตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการช่วงเดือน เม.ย. เพื่อไปทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีเพียงอย่างเดียวว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่รู้ว่าข่าวนี้เกิดมาได้อย่างไร จากที่ทำงานกับมาทุกคนที่มีตำแหน่งและได้รับการ



7 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12, 13, 15 (3)

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า เชื่อว่าทุกกองทัพบกมีความเข้มแข็งและไว้ใจทุกคน ไม่มีใครทำนอกกรอบจนไม่เคยไปตลาดปลาดิบแล้ว คนเราต้องเคารพกติกาเคารพในสิทธิและอำนาจของคนอื่นบ้าง อย่าไปถืออำนาจอยู่คนเดียวทุกคนอาจมองว่าตนมีอำนาจอันมีความจริงจะใช้ก็ได้แต่ไม่ได้อำนาจแล้วแต่เลือกคนนั้นคนนั้นจะทำให้เสียหายไปเรื่อยๆ ประเทศก็อยู่ไม่ได้เรื่องนี้เป็นสิ่งทีกังวลมากกว่าเรื่องตำแหน่งส่วนใครเป็นคนปล่อยข่าวก็ต้องไปถามเพราะไม่เห็นมีใครมาพูดกับคนสักคนยังเหลือเวลาอีกเดือนจะรีบร้อนไปไหนกัน ไม่ต้องมาวิเคราะห์ วางแผนแทนทหารไม่เช่นนั้นก็เป็น รว.คลาโหมกันหมดแล้ว ใครจบแล้วกันไป จนหมดหน้าทีจาก ผบ.ทบ. ก็ไม่ต้องไปปรับย้าย ผบ.ทบ. ทุกอย่างมีทั้งหมดจะมาระไรกันนักหนาทุกคนโลมาจนถึงนี่ก็เป็นได้ทุกคนเพียงแต่จะเหมาะสมหรือไม่ มีอายุได้ได้รับการยอมรับไหมทหารเขาไม่เรื่องมากอยู่แล้ว

### “ไม่มีปฏิวัติ-ไม่มีปลด-ไม่มีย้าย”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า วันนี้ไม่มีปฏิวัติ ไม่มีปลด ไม่มีย้าย ไม่มีอะไรทั้งสิ้น ยืนยันว่าไม่มีผู้สื่อข่าวถามว่ายืนยันใจในอำนาจของเสนาบดีที่มีอยู่ใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่เคยมีใจในอำนาจเพราะไม่มีอำนาจแล้วบอกว่ามีอำนาจในการปกครองบังคับบัญชาบริหารราชการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อสร้างฐานอำนาจใหม่ ไม่มีไม่เลยคิด เมื่อถามว่าวันนี้ว่าจะไม่มีใครมาปฏิวัติใช่หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ใครละ มาขามปฏิวัติไปเลย ใครละ ต้องจะเขียนไปทำใบจองไม่มีใครเขาไปที่จะมาปฏิวัติอย่าไปตีตนนินยกันที่สถานีทหารในประเศสงบพอสมควร ส่วนที่จะมีการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และรถถังต่างๆเข้ามารถือจัดงานวันเด็กก็อย่าตกใจยืนยันว่าไม่มีปฏิวัติแน่นอน

### ให้ไปถาม “ลุงจิว” ใครจะลาออก

พล.อ.ประวิตร รมช.สุารณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมกล่าวว่าอย่าถามเรื่องการลาออกของ 8 นายทหารที่เป็นข่าว เขาตอบมากันแต่ให้รู้แล้ว เมื่อถามย้ำว่า พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการลาออกจริง พล.อ.ประวิตรตอบว่า ใครลาออกก็ไปถาม พล.อ.ชาติชาย อย่ายามาถามคนหากลาออกก็ยืนยันมาว่าลาออก มีที่ไบนในมือจนเป็น รว.คลาโหม เมื่อถามว่ามีการคุยแต่กับตัวเองหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่รู้ ผมไม่รู้ แต่ผมเอาข้อเท็จจริงมาพูดอย่างไปเขียนเรื่องผมไปอะไรอย่างนี้ไม่มีเอา ข้อเท็จจริงมาพูดกัน”

### “สุรชัย” ชี้ “ปู” มาเองเป็นเรื่องดี

อีกรื่อง ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการการศึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ว่าทราบที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตนเอง โดย สนช.จะเปิดโอกาสให้คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงเปิดคดีโดยไม่กำหนดเวลา และเปิดโอกาสให้สอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ การมาชี้แจงด้วยตนเองของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ถือเป็นเรื่องดี จะโต้ตอบข้อซักถามได้ทันทีที่สมาชิกมีข้อสงสัย

### ตั้ง กมธ.ซักถาม 2 ชุดแยก 2 คดี

นายสุรชัยกล่าวต่อว่า ส่วนการตั้งกรรมาธิการ ซักถามคาดว่าจะตั้ง 2 ชุด โดยชุดแรกทำหน้าที่ซักถามคดีถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตรองประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานวุฒิสภา ส่วนอีกชุดทำหน้าที่ซักถามคดีถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ และชุดที่ 2 กมธ.ไม่เกิน 21 คน โดยข้อบังคับการประชุม สนช.กำหนดให้ กมธ.ทำหน้าที่รวบรวมคำถาม จัดคำชี้แจงและซักถามคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยไม่สามารถตั้งคำถามใหม่ขึ้นเองได้ จึงเป็นการยืนยันไว้ว่าการทำหน้าที่ของ กมธ.จะเป็นกลางและไม่มีอคติ

### วิป สนช.ขมแรงแปดเกมเร็วขึ้น

จากที่เวลา 17.00 น. ม.นพเจดีย์ สิริธรานนท์ วิชยาภิบาล สนช. กล่าวไว้ ที่ประชุมวิป สนช. ยืนยันกำหนดการพิจารณาการถอดถอนทั้ง 2 คดียังเป็นไปตามกรอบเวลาเดิม คือจะสิ้นสุดปลายเดือน ม.ค. แต่ให้ขยายเวลาการส่งผู้ตั้งซักถามของ สนช.ออกไปถึงวันที่ 18 ม.ค. เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับการชี้แจงแถลงเปิดคดีของคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายก่อน ส่วนการลงมติถอดถอนทั้ง 2 คดีที่กำหนดเบื้องต้นไว้ปลายเดือน ม.ค. อาจมีการเว้นเวลาลงมติให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 22-23 ม.ค. เนื่องจากกำหนดเดิมคือวันที่ 26-27 ม.ค. ซึ่งตรงกับวันจันทร์-อังคาร จึงเป็นวันประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพราะหากไปลงมติวันที่ 29-30 ม.ค. จะเสียดำหนดลงมติข้อบังคับการประชุม

### พร้อมแจ้งขึ้นบัญชี สนช. 9 ม.ค.

ที่รัฐสภานายกรวิชัยผู้ช่วยเลขาธิการ สนช. กล่าวว่า ผู้รับมอบอำนาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีมีมติลงมติรับเข้าบัญชี

ถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ผ่าน น.ส.จินตนา กองแก้ว ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ เพื่อยืนยันว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์พร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่ประชุม สนช. วันที่ 9 ม.ค. โดยนายพรเพชรวิชัยกล่าวว่า การแถลงเปิดคดีถอดถอนวันที่ 9 ม.ค. ยืนยันว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์พร้อมจะมาชี้แจงเพื่อโต้แย้งข้อกล่าวหาในคดีรับสำเนาข่าวของ ป.ป.ช. ด้วยตัวเองโดยเตรียมหลักฐานเป็นค่าใช้จ่ายข้อกล่าวหาแจกสมาชิก สนช. จำนวน 250 ชุด เพื่อยืนยันว่าโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือประชาชน ไม่ได้มีการขูดเงิน และเกิดความเสียหายตามที่มีการกล่าวหา โดยที่ใจจะตั้งใจได้ทุกประเด็นให้เข้าใจได้ ไม่มีความกังวลใดๆ และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมจาก สนช.

☆ มีต่อหน้า 13

### ไว้ใจคนกองทัพ ☆ ต่อจากหน้า 12

### ยื่นเงื่อนไขขอถ่ายถอดสดช่อง 11

นายพรวิชัยกล่าวว่า นอกจากนั้นยังมีนายความจะร้องขอที่ประชุม สนช. ให้ถ่ายทอดสดการประชุมคดีถอดถอนในวันที่ 9 ม.ค. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เพื่อให้สังคมได้รับทราบการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมานา น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่เคยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในโครงการนี้เลย โดยจะขอให้ถอดนายคาได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ พร้อมจะขอให้นายคดีนิติกรณ ณะรอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง นายวิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตร.ร.ว.พาณิชย์ นายชวรงค์ พงษ์พวง อดีตร.รมช.พาณิชย์ นายราเชนทร์ อติลา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีนายความอีก 4 คน เข้าร่วมการชี้แจงต่อที่ประชุม สนช. วันที่ 9 ม.ค. ด้วย

### ทีมทนายถกเถียงหรือรับมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ทีมทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ประชุมหารือกันตั้งแต่เช้ากระทั่งเย็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยทีม น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางมาร่วมหารือด้วยในช่วงบ่าย ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับ โดยที่ประชุมมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินการของ สนช. ประเด็นการลงมติคัดค้าน ค่าโต้แย้งค่าแถลงเปิดสำนวนหรือรายงานหรือความเห็นของ ป.ป.ช. ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า “จะเดินทางไปชี้แจงด้วยตัวเอง เพราะมันใจว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น เมื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาไม่มีอะไรที่จะชี้แจงไม่ได้ที่เท่าที่คิดมัน” จากนั้นจึงเดินทางกลับ “พรเพชร” แบะท่าไม่ให้ถ่ายทอดสด

**7 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12, 13, 15 (4)**

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าว ว่า ยังไม่ได้รับเรื่องที่มีหมายขอติดตามขอมมา แต่การประสาน สนช.มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภาอยู่แล้ว ส่วนการขอให้ถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ กรณีการถอดถอนไม่เคย มีมาก่อน ต้องขอเวลาไปศึกษารายละเอียดก่อน ว่าจะอนุญาตหรือไม่ ส่วนที่มีหมายขอมมา น.ส. ยิ่งลักษณ์ จะขอนำอดีตรัฐมนตรี 4 คน และมี หมายขอมมา 4 คน มาร่วมชี้แจงในวันที่ 9 ม.ค. ด้วยกัน ลายข้อบังคับการประชุมจะให้ฝ่ายละ 1 คน มาชี้แจงเท่านั้น หรือถ้ามีการร้องขอมมา อาจ จะอนุญาตเพิ่มให้ 2-3 คนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คง ต้องไปหาข้อคำร้องขอมของมีหมายขอมมาก่อนว่า จะอนุญาตให้ตามที่มีร้องขอมหรือไม่

**“ปู” นำตาลคล้อง พท.แห่ถวายพร**

ก่อนหน้าเวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแอสซี ปราริศ รัชชการ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย อาทิ พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ รัชชการ หัวหน้า พรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รัชชการ เลขานุการพรรค นายชูกิจด้ ศรีนิล หัวหน้าคณะ รั้งงานฝ่ายกฎหมาย นายชวิต วิชยสุทธิ รัชชการ รองเลขานุการพรรค นายวิชาญ มินชัยนันท์ ประธาน ส.ส.ภาค กทม. นายพลภูมิ วิกิตภูมิประเทศ อดีต ส.ส.กทม. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ คณะทำงานฝ่าย กฎหมาย เข้าถวายพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยนาย วิชาญเป็นตัวแทนภาค กทม. ถวายพรให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ปลอดภัยแคล้วคลาดจากคดีและกลับมาเป็นนายกฯ คนที่ 30 ต่อไปซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวว่า ขอเป็นกำลังใจให้ภาค กทม. เพราะเป็นสนามที่เข้มแข็ง เข้าใจว่าการลงพื้นที่ช่วงนี้ ลำบาก ขอบคุณที่ยังอยู่ช่วยกัน ส่วนคำร้องถอดถอน ที่จะพิจารณาใน สนช.วันที่ 9 ม.ค. จะสู้ให้เต็มที่

**พร้อมเสนอตัวเป็นทางเลือกให้ปชช.**

จากนั้น พล.ต.ท. วิโรจน์เป็นตัวแทนรัชชการ คณะกรรมการบริหารพรรคกล่าวให้กำลังใจว่า น.ส. ยิ่งลักษณ์ต่อสู้ทางการเมืองมาอย่างเข้มแข็งตาม แนวทางประชาธิปไตยเป็นหลักให้กับพรรคเพื่อไทย อย่างมั่นคง ซึ่ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมให้กำลังใจว่า รัชชการคณะกรรมการบริหาร พรรคเป็นผู้เสียสละเป็นแนวหน้าให้กับสมาชิกพรรค ทั้งประเทศในการทำงานเพื่อส่วนรวม ปีที่ผ่านมามี ผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาก ลำบากด้วยกัน ปีใหม่นี้คงจะมีสิ่งดีๆเข้ามา อาจ ให้ความช่วยเหลือกันให้กำลังใจประชาชน เมื่อถึง เวลาพรรคเราจะเสนอตัวเป็นทางเลือกของประชาชน ในการพัฒนาบ้านเมืองตามแนวทางประชาธิปไตยต่อไป

**ได้ 3 ป.ป.ช. คุณสมบัติกร**

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขานุการ ป.ป.ช. กล่าวถึงกรณีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรอง นายฯ และ รว.ต่างประเทศระบุคุณสมบัตินักการเมือง กรรมการ ป.ป.ช. ของนายปรีชา เลิศกมลมาศ พล.ต.อ. สทพร หลาวทอง และนายณรงค์ รัฐอมฤต ชัด ล่องประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 19 ว่า สิ่งที่นายสุรพงษ์ระบุอาจก่อให้เกิด ความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่สาธารณชน เนื่องจาก นายปรีชา พล.ต.อ. สทพร และนายณรงค์ ได้รับการสรรหาและโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ตามรัฐธรรมนูญปี 50 ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหา การเลือกกรรมการ ป.ป.ช. มีผลบังคับ ใช้แล้วภายหลังจากประกาศ คปค. ฉบับที่ 19 ถือว่า ไม่กระทบต่อสถานะการดำรงตำแหน่งและอำนาจ หน้าที่ของ ป.ป.ช. ทั้ง 3 คน

**กลัวใครออกมาประท้วงมีเรื่อง**

ที่ท่าเทียบเรือท่าเรือท่าเรือ อ.ประยูรชัย จันทบุรี ราชอาณาจักรและหัวหน้า กสช. กล่าวถึงเรื่องคดีถอดถอน ไม่กระทบความมั่นคงทุกอย่างหากผิดกฎหมายคือผิด ตรวจสอบแล้วไม่ผิดกฎหมายก็คือจบ มีคนเสนอ ให้ตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่ ถามว่าไม่ตรวจได้ หรือไม่ได้ไม่ได้ พอ สนช. ไม่รับก็เป็นประเด็นแต่พอ รับมาก็มีกระแสคิดว่ารับมาทำไมเพราะประเทศอยู่ในขั้นปรองดอง สุดท้ายต้องดูว่าวันนั้นผิดกฎหมาย หรือไม่ ส่วนเรื่องความมั่นคงของอินชัน น่าจะไม่ มีการประท้วง จะมาตัดสินแทนว่าผิดว่าถูกไม่ได้ ใครผิดใครถูกเป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ถ้าตัดสิน แล้ว ไม่ยอมรับความผิด มาประท้วง สนช.เอาเรื่อง ก็แค่นั้น “ถ้าจะประท้วงมารอตั้งชกไทยยกความผิดให้ทุกคนก่อนหรือไม่มันไม่ใช่ เราต้องแยกแยะ ให้ชัดเจน ผมขออย่าว่าใครมาผิดต้องว่าไปตาม กระบวนการยุติธรรม ถ้าทำผิดถูกลงโทษแล้วไป ขอพระราชทานอภัยโทษมา เรื่องอื่นไม่ต้องมาคุย กับผมโดยเฉพาะเรื่องการเมือง โทษกรรม อยุ่ทาง จะผิดก็ผิดไปผมไม่รับรู้รับทราบอะไรทั้งสิ้น”

**อัยการศึกยังอยู่ห้ามกระพือ**

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงว่า ถ้ามองว่ารัฐธรรมนูญ 50 ยกเลิกไปแล้วนั้นไม่ถูกต้อง เพราะยังมี กฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อยู่ ดังนั้น ต้องว่าไปตาม กระบวนการ ซึ่งตนไม่ได้ยกเลิกกฎหมาย ป.ป.ช. เพียงยกเลิกรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนกฎหมายอื่นๆ คงไว้ทุกอย่าง อย่างอาญาอาญา เพราะมันเป็น คนละเรื่องกัน ที่ยกเลิกรัฐธรรมนูญเพราะสื่อ นำ อำนาจมาใช้ 3 อำนาจรัฐยุติสิทธิ์ ดังนั้น กฎหมาย

ใดที่นอกเหนือจาก 809 มาตรา ไม่มีการยกเลิกทั้งสิ้น ท้ายที่สุดต้องปล่อยให้ไปปลายกลไกขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อถามว่า รัฐบาลสามารถทนแรง กระเทือนได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า ไม่มี แรงกระเทือนใดๆ ทั้งนี้เพราะเราปฏิรูปกฎหมายอัยการ ฝึกอบรมไม่ให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่

**บอกถ้าไม่ทำผิดใครเขาจะฟ้อง**

เมื่อถามว่านายชวิตอาจฟ้องหรือไม่เนื่องจาก เคยทำงานร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์มาก่อน พล.อ. ประยุทธ์ตอบว่า ไม่ลำบากใจเพราะทำงานด้วย กฎหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ได้ไปไล่ ดำรงไว้ในใครทั้งนั้น เราปล่อยให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ ของตนเอง เพราะถ้าตนใช้อำนาจสั่งๆ หลายคน คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน ดังนั้นทุกฝ่ายต้องเข้ากระบวน การเช่นเดียวกัน ใครผิดก็ว่าไปปลายกลไกต้อง รับโทษตามกฎหมาย “ถ้าท่านคิดว่าถูกก็ฟ้องผู้สวาม ญะกรมเถิด ท่านผิดก็ฟ้องรับโทษก็แค่นั้นไม่ยาก แล้วถ้ามันไม่มีความผิดเขาจะฟ้องทำไมเพราะถ้า ไม่มีเรื่องก็ไม่มีความหาเรื่อง ใครจะมาหาเรื่องท่าน”

**พท.ยังเชื่อตกปฐมนายไม่ถ่วง**

นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ กล่าวถึง สิ่งที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายรู้สึกว่าเป็นขบวนการ ที่ต้องจะเด็ดหัวแม่ทัพฝ่ายประชาธิปไตย คือการ ดำรง น.ส.ยิ่งลักษณ์ไว้ที่ท่าจากเส้นทางการเมืองหรือ ไม่ก็สั่งนำข้าวที่ ป.ป.ช. ออกมากระพือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่กำกับดูแล จนทำให้เกิดการทุจริต รัฐเสียหาย มากถึง 7 แสนล้านบาทนั้นถามว่าที่ผ่านมาระบบการ ยุติธรรมมีการจับกุมความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดี นี้แล้วหรือยัง ไม่มีเลย ขณะที่อัยการสูงสุดระบุว่า หลักฐานในคดีนี้ยังไม่เพียงพอเหตุใด ป.ป.ช. จึงยัง เดิมหน้าถอดถอน แดงล้างจากคดี ป.ต. ศาลตัดสิน ว่ามีการกระทำความผิดจริง มีคนผิดคุก แต่ผู้กำหนด นโยบายในขณะนั้นกลับไม่ผิด ดังนั้นเชื่อว่าคงไม่มี เรื่องง่ายที่จะถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์เพราะฟ้องใช้ เสียข. 3 ใน 5 เชื่อว่ายังมี สนช.บางส่วนที่รัก ความยุติธรรม

**ย้ำไร้พินัยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญ**

ที่รัฐสภานายประสพสุข บุญเดช กรรมการ ย์กร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงความสับสนในการยก ร้างรัฐธรรมนูญว่า ขณะนี้ฝ่ายเลขานุการ กมธ. ยก ร้างอยู่ระหว่างดำเนินการยก ร้างความเรื่องอื่น ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กมธ. ยก ร้างฯ เพื่อเริ่ม พิจารณาเนื้อหาการยก ร้างในวันที่ 12 ม.ค. ดังนั้น ข้อเสนอต่างๆ โดยเฉพาะประเด็นที่นายชวิตรัฐมนตรี และการได้มาของ ส.ส. ได้ข้อยุติเบื้องต้นเท่านั้นยังมี ขั้นตอนของการพิจารณาแบบรายมาตราของ กมธ. ยก ร้างรัฐธรรมนูญ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นจาก







# ไทยบริดจ์

# ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

7 มกราคม 2558 หน้า 1, 6, 12, 13, 15 (6)

สมัชชาเองล้วน ส.อบจ.กระบี่ร่วมหารือปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อทำการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข ภายหลังการหารือนายกิตติศักดิ์กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลหลายครั้งให้แก่ปัญหา โดยเกษตรกรขอที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม ปรากฏว่าราคายางกระดิ่งขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างหนัก ดังนั้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็ว ส่วนการเคลื่อนไหวแกนนำจะหารือกับแกนนำ 14 จังหวัดภาคใต้อีกครั้ง คาดวันที่ 10 ม.ค. นี้จะชัดเจนมากขึ้น

### นายกฯเผยราคายาง-ยางขาล้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวที่สถานีพาณิชย์ราคายางและยางพาราขณะมีข่าวราคายาง 0.15% อยู่ที่ประมาณ 12,900 บาท/ตัน ส่วนราคายางประมาณ 61 บาท/กก. จะพยายามทำให้ราคายางขึ้นไปถึง 65 บาท/กก. ทั้งนี้อย่าไปมองเป็นจุดๆ ถ้ายังไม่ได้คุณภาพต้องลดราคาลงมา ซึ่งต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าบาท/กก. เราต้องค่อยๆ แก้ปัญหาถ้าแก้รวดเดียวใช้เงินอุดหนุนแล้วเมื่อไหร่จะพอ ตอนนี้กำลังดูว่าลมกรรโชกจะทำอย่างไร วันนี้การทำยางไม่เหมือนกัน ภาคใต้ก็คิดเอง ภาคอีสานมีบริษัทจ้างคนงานคิดค่าแรงต่างหาก เราต้องแก้ทั้งระบบ

### สั่ง กต.ร่อนหนังสือแจ้งคดีหมิ่น

พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีนายเอกภพ เหลือรา หรือตั้ง อาชีวะ ผู้ต้องหาคดีกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ยื่นขอสิทธิเป็นพลเมืองประเทศนิวซีแลนด์ว่าผู้ที่หลบหนีคดีไปอยู่

ใน 7-8 ประเทศ จะให้กระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือชี้แจงทุกประเทศ กรณีนายเอกภพไม่ใช่ความผิดของเราเพราะนายเอกภพไปร้องขอใบรัฐบาลนิวซีแลนด์ ถ้าเราพูดอะไรก็จะเสียหายกับรัฐบาลนิวซีแลนด์เพราะเป็นเรื่องสิทธิประชาชน ถ้ามีนิวซีแลนด์จะรับก็เป็นเรื่องของเราแต่เราจะไปบอกเขาว่านายเอกภพกระทำความผิดอยู่ ต้องบอกเขาเพราะเขาไม่เข้าใจและคิดไปว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่ที่หมิ่นกัน หัวขูทุกหัวขุ่นนั้นเป็นเรื่องอาญาหรือเปล่าไม่มีการเมือง เมื่อถามว่าใน 7-8 ประเทศเหล่านี้มีกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับไทยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าก็มี แต่เขาไม่ส่ง เป็นธรรมดาที่จะส่งบ้างไม่ส่งบ้าง แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยส่ง

### “ลุงตุ้” ไม่หวงเก้าอี้เด็กเชิญตามสบาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ว่าจะจัดงานเหมือนเดิมทุกปี ส่วนของขวัญพิเศษที่จะให้เด็กๆ นั้น ของขวัญทั่วไปทุกปีก็มีให้เด็กๆ อยู่แล้วทั้งหมด ของใช้ อุปกรณ์เครื่องเขียน วันเวลาที่ให้ทุกคนให้ได้ทุกวัน อย่าไปคิดว่าวันเด็กต้องให้ปีใหม่ต้องให้ แต่ตนให้ความรู้สึกที่ดี ให้จิตใจว่าจะทำอะไรให้ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีการสร้างค่านิยมปลูกฝังเด็กๆ ให้ได้และอยากให้ไปเที่ยวในที่ที่ปลอดภัย ใกล้บ้านไม่เป็นภาระกับพ่อแม่ เมื่อถามว่าจะเปิดห้องทำงานให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า จะนั่งโต๊ะ เก้าอี้ เติง ยากนั้นมองยากนอนอะไรก็เชิญ ตนก็จะมาร่วมเปิดงาน



7 มกราคม 2558 หน้า 25



## บึงกาฬเปิดประตูรับเออีซี พัฒนาศูนย์กลางยางพารา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครชิงเต่า นำโดย Mr.Xue Zujun ประธานกรรมการประจำแห่งสมัชชาผู้แทนประชาชนเขตลื้อไปนครชิงเต่า สาธารณรัฐจีน Mr.Ai Wenan รองอธิบดีกรมสำนักการพาณิชย์เขตลื้อไปนครชิงเต่า Ms.Liu Yongping ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่การโมเดิร์นสวนอุตสาหกรรมและการวางแผนและการก่อสร้างสำนักงานเขตลื้อไปนครชิงเต่า

Mr.Wang Chunyi อธิบดีกรมสรรพากร เขตลื้อไปนครชิงเต่า Mr.Zhang Yan ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด Mr.Chen Hushen ผู้อำนวยการฝ่ายประเทศไทย บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด และ Mr.Wang Ruipu เลขานุการประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่บริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก ผลิตวัตถุดิบจากยางพารา เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดเรื่องยางพารา ช่วยแสวงหาความร่วมมือของภาครัฐและธุรกิจระหว่างจ.บึงกาฬและเมืองชิงเต่า ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งการเจรจาความร่วมมือด้านการเตรียมการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างนครชิงเต่าและจ.บึงกาฬ อีกด้วย


สำหรับการเดินทางมาเยี่ยมชมจ.บึงกาฬ ในครั้งนี้ นอกจากได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่แปลงสวนยางพาราตัวอย่าง ยังได้ลงนามความร่วมมือเมืองคูมิตร เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันมิตรระหว่างทั้งสองฝ่าย ในการประสานงานระดับพื้นที่ ด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และวัฒนธรรม โดยจะสร้างและส่งเสริมการติดต่อโดยตรงระหว่างธุรกิจกับองค์กรอื่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางพารา ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผวจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 54 มียุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้กลายเป็นศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานการค้า การท่องเที่ยว บ้านเมืองน่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ จ.บึงกาฬได้ต้อนรับคณะจากนครชิงเต่า สาธารณรัฐจีน ที่สามารถร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายยางพาราให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกในอนาคต ช่วยพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัดไปสู่ระดับประเทศต่อไป.



ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 6 มกราคม 2558

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 6 มกราคม 2558

## ข่าวในพระราชสำนัก

### พระบรมมหาราชวัง

วันอังคารที่ 6 มกราคม พุทธศักราช 2558

วันนี้ เวลา 14.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 1

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์นิติ เรื่องพานิช นายคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้า ถวายปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ ด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน พระราชโฆวาท ความว่า บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อจะออกไปประกอบกิจการงาน ย่อมปรารถนาความสำเร็จ และความมั่นคงก้าวหน้าด้วยกันทุกคน การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตจะต้องลงมือทำงาน โดยอาศัยความรู้ความสามารถหลายประการ ประการแรก จะต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับงาน ให้พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม ประการต่อมา จะต้องศึกษางานที่ตนรับผิดชอบให้เข้าใจกระจ่าง เพื่อจะได้สามารถกำหนดแนวทางวิธีการ และขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังต้องรู้จักวิธีที่จะสร้างเสริมความเข้าใจอันดีกับผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง ๆ จะสามารถปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายจะต้องหมั่นศึกษาความก้าวหน้าของวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขวนขวายติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่เสมอ จะสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้ทันโลกทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ หากบัณฑิตทั้งหลายจะได้ยึดถือปฏิบัติตามที่กล่าวนี้ เชื่อแน่ว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จและความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงานสมดังที่มุ่งหวัง

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรีปวาย ตรีปวาย เฝ้า ถวายสิ่งของเครื่องพิธีฯ เสร็จแล้ว ประทานเงินพระบรมราชนาเคราะห์แก่คณะพราหมณ์

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 07.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน



ศรีสวัสดิ์ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ทรงติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 เพื่อรองรับการศึกษาของเยาวชนในหมู่บ้าน เนื่องจากไม่มีโรงเรียนในพื้นที่ ประกอบกับในอดีตเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 ปัจจุบันคือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น และเปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 86 คน ในกรณีนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ และทอดพระเนตรโรงอาหารที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปและถนอมอาหาร ซึ่งเป็นผลผลิตจากโรงเรียนและกลุ่มแม่บ้าน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ แล้วทรงเยี่ยมราษฎรบ้านศรีสวัสดิ์ และใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี 2538 ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 72 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน 19 คน โดยประสบผลสำเร็จด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ผลการทดสอบ National Test ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ดี ผลสอบ โอนคณิตฯ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ได้คะแนนสูงในช่วงปิดภาคเรียนได้ส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมด้านเทคนิคการสอนในทุกสาระวิชา และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเขมรจากปราชญ์ชาวบ้านสัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน ด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้นำเมล็ดยางพาราไปทำเป็นรูปมด และต่อยอดทำพรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับสหกรณ์โรงเรียน นักเรียนรู้จักการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีต้นกล้าบันทึกความดี การออมเงินและขยายผลไปสู่ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งได้นำผลผลิตในครัวเรือนมาจำหน่ายผ่านสหกรณ์ สำหรับสวนพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์พืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้นำใบไม้ในท้องถิ่นที่มีอยู่กว่า 50 ชนิด มาอัดแห้งเพื่อศึกษาชื่อที่แท้จริง พร้อมติดป้ายชื่อ และรหัสตามกระบวนการอนุรักษ์พันธุ์พืช ในกรณีนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ทรงเปิดอาคารอนุสรณ์ประสงค์ ซึ่งมูลนิธิเตียง จิราธิวัตน์ สร้างขึ้นเป็นสนามกีฬาในร่มและใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและชุมชน ในกรณีนี้ นักเรียนทุนพระราชทานวิทยาลัยกำปงเจดีย์เขต ราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการทำกิจกรรมค่ายอาสาช่วยชุมชนในขณะที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทย สืบเนื่องจากปี 2545 ที่ทรงก่อตั้งวิทยาลัยกำปงเจดีย์เขตและจัดส่งครูไปช่วยสอน พร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาสาขาอาชีพให้นักเรียนเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ปีละ 30 ทุน มีอาหาร ที่พัก และเงินค่าใช้จ่าย ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 7 รุ่น กว่า 200 คน ส่วนใหญ่กลับไปเป็นครู ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ 37 คน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านภูมิขรอน อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนสิรินธร อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 99

ผู้สื่อข่าว : เอกสารข่าว เอกสารข่าว


Rewriter : ชนิตา ศรีปัญญา

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 6 แสน กก. ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 6 มกราคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางเข้าประมูลกว่า 6 แสน กก. ราคาปรับเพิ่มเล็กน้อย

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 6 มกราคม 2558 มีราคาค้างต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 57.00 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 49.11 บาท / ราคาขางท้องถื่น กิโลกรัมละ 49.80 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 61.00 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 52.52 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.40 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 51.77 บาท / ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 46.96 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จำนวน 681,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขางประจำวัน ราคาขาง ต่อ กก. ราคาขางแผ่นดิบ และ ยางแผ่นรมควัน ราคาเท่าเดิม ส่วนขางความชื้น เพิ่มขึ้น 2 สตางค์ ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชวันนี้ แบ่งเป็นขางแผ่นดิบ จำนวน 76 ตัน และขางแผ่นรมควัน 605 ตัน ราคาขางในตลาดโลกในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากว่าราคาได้ลดลงมากในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่ราคาขางยังคงมีปัจจัยกดดัน จากตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสหรัฐ ที่ส่งสัญญาณว่าภาคการผลิตเริ่มชะลอตัว และนักลงทุนคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในกลางปีนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 51


ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล


Rewriter : วสันต์พรพรย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด

 แหล่งที่มา : สวท.พังงา

 วันที่ข่าว : 6 มกราคม 2558

คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด ประชุมพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบแผนการผลิต และแผนธุรกิจในการประกอบอาชีพเสริมด้านเกษตรหรือ เกี่ยวเนื่องการเกษตร ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา โดยมี นางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม

สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกร คร่าวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5 โดยเกษตรกรรับภาระ ร้อยละ 2 รัฐชดเชยร้อยละ 3 ระยะเวลาชำระไม่เกิน 5 ปี ซึ่งมีกำหนดแจ้งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน-30 มกราคม 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ

ซึ่งขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการ 477 ราย อนุมัติแผนการผลิตและส่งข้อมูลให้ ธกส. 74 ราย วงเงิน 7,306,524 บาท ธกส.อนุมัติสินเชื่อแล้ว 26 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการอีก 403 ราย ในวงเงินขอรับการสนับสนุน 40,457,360 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 27

ผู้สื่อข่าว : ชงชัย แต่สกุล

Rewriter : วสันต์พรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>